



เอกสารหมายเลข 1 (Central Document No. 1)

นับตั้งแต่ปี 1949 (พ.ศ. 2492) เป็นต้นมา ประเทศจีนมีการประกาศเอกสารหมายเลข 1 (Central Document No.1) เป็นประจำทุกปี เพื่อแนวนโยบายการพัฒนาประเทศจีนทุกภาคส่วน ทั้งภาคเกษตร สังคม และเศรษฐกิจ และกำหนดทิศทางการทำงานของคณะรัฐมนตรีจีน โดยในปี พ.ศ. 2564 ประเทศจีนยังไม่ได้มีการประกาศเอกสารหมายเลข 1 ทั้งนี้ ฝ่ายเกษตรฯ สรุปเอกสารหมายเลข 1 ของปี พ.ศ. 2563 ที่ประกาศโดยกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจีน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

1. พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

ประเทศจีนใช้นโยบายภาคตะวันออก (พื้นที่เจริญของจีน) ช่วยเหลือภาคตะวันตก (พื้นที่ห่างไกล) คือ การจับคู่เมืองหรือมณฑลที่พัฒนาให้ความช่วยเหลือเมืองหรือมณฑลที่ยังขาดแคลนในเรื่องต่างๆ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม พัฒนาสาธารณูปโภค การคมนาคม การศึกษาและการแพทย์

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของมนุษย์ในแต่ละพื้นที่

ประเทศจีนมุ่งเน้นการสร้างสังคมคุณภาพ (well-off society) โดยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ระบบขนส่ง สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม อีกทั้งเน้นการแก้ไขปัญหาระบบนิเวศวิทยาในชนบท เช่น การจัดมูลปุ๋ยสัตว์เพื่อการเกษตร ลดการใช้สารเคมี

3. ผลผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อการบริโภคของประชาชนจีนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

3.1 ความมั่นคงทางอาหาร รัฐบาลจีนควบคุมและกำกับดูแลการผลิตเมล็ดพืชที่เพียงพอและมีปริมาณที่เสถียรภาพทุกปี ทุกพื้นที่ภาคเกษตรควรรักษาผลผลิตและพื้นที่การเพาะปลูกให้คงที่ โครงการพัฒนาเมล็ดพืชคุณภาพสูง การสนับสนุนสหกรณ์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินการแปรรูปผลผลิตการเกษตร การปรับปรุงนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร เช่น ประกันต้นทุนและรายได้ พื้นฐานเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรที่ผลิตข้าว ข้าวสาลีและข้าวโพด อีกทั้งป้องกันและควบคุมศัตรูพืชและโรคที่สำคัญ

3.2 พื้นฟูสุกรและสนับสนุนการผลิตสัตว์ปีก นมและประมง นโยบายเร่งการผลิตปริมาณสุกรที่มีชีวิตให้เข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบระดับมณฑลที่ต้องรับผิดชอบตรวจสอบปรับปรุงสายพันธุ์ ป้องกันโรคระบาดของสุกร พัฒนาวัคซีนและรวบรวมฟาร์มสุกรรายย่อยให้เป็นเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งในแต่ละพื้นที่ควรจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านสุกรเข้าไปดูแลสุกรในพื้นที่และลดการขนส่งสุกรที่มีชีวิตระหว่างมณฑลหรือพื้นที่ที่ห่างไกล หากจำเป็นต้องขนส่งสุกรในระยะที่ห่างไกล ควรขนส่งในรูปแบบลักษณะเนื้อหมู ทั้งนี้ รัฐบาลท้องถิ่นต้องกำกับดูแลปริมาณการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภค เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาเนื้อหมู นอกจากนี้ควรสนับสนุนการผลิตสัตว์ปีกและนมเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ในส่วนสินค้าประมง ควรส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างท่าเรือเพื่อการประมง

3.3 พัฒนาระบบการขนส่งและภาคเกษตรกรรมให้ทันสมัย รัฐบาลต้องขยายการลงทุนภาคเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ กำกับดูแลและสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรสมัยใหม่ เช่น โครงการผันน้ำจากใต้สู่เหนือ โครงการสร้างฐานการขนส่งสินค้าผ่านห่วงโซ่ความเย็น โครงการสหกรณ์ชาวนา โครงการสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางการเกษตร อีกทั้งเร่งสร้างพื้นที่เพาะปลูกเป็นไปตามมาตรฐานสากล แก้ไขปัญหาพื้นที่แห้งแล้งและน้ำท่วม และสร้างหมู่บ้านเกษตรดิจิทัลแห่งชาติ

3.4 ส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สนับสนุนภาคเกษตรแบบบูรณาและปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมบริการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมบริการเกษตรระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ พัฒนาอุตสาหกรรมบริการเกษตรสมัยใหม่ระดับชาติ มณฑล เมือง เขต ตามความได้เปรียบด้านทรัพยากรและผลประโยชน์ของแต่ละพื้นที่ อีกทั้งพัฒนาระบบโลจิสติกในพื้นที่ห่างไกลและขยายเครือข่ายการขนส่งสินค้าเกษตร เพื่อรองรับการค้าสินค้าเกษตรบนตลาดออนไลน์ มีการจัดอบรมการค้าสินค้าเกษตรออนไลน์ (E-commerce) สร้างเว็บไซต์ให้บริการซื้อขายสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้าน รวมทั้งควรผลักดันผลผลิตเกษตรตามภูมิศาสตร์ของแต่ละมณฑล เกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ กำกับดูแลความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารทั้งระบบการผลิต ปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยด้านอาหารให้กับผู้บริโภค

3.5 การจ้างแรงงานภาคเกษตรกรรม นโยบายการสร้างงานให้กับคนว่างงานที่กลับบ้านเกิด รัฐบาลท้องถิ่นต้องมีการจัดอบรมทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการทำมาหากิน ทักษะการทำอาหาร ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ และยังมีการสนับสนุนช่วยเหลือด้านภาษี ค่าธรรมเนียมสถานประกอบการ เงินอุดหนุนช่วยเหลือระหว่างเข้าอบรมทักษะ

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการและความปลอดภัยในพื้นที่ชนบท

สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ทุกคนที่อยู่ในแต่ละหมู่บ้าน เมือง มณฑลต้องปฏิบัติและทำหน้าที่ของตนให้เป็นอย่างดี รณรงค์ให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลหมู่บ้าน ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ ป้องกันการทุจริต พฤติกรรมที่เสื่อมเสียต่อพรรคคอมมิวนิสต์

5. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาที่ดิน บุคคล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรในพื้นที่ชนบท

รัฐบาลท้องถิ่นให้ความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เกษตรของตน ช่วยเหลือเงินทุนและการชำระหนี้แก่เกษตรกรที่ขาดแคลน อีกทั้งกำหนดและปรับปรุงพื้นที่การเกษตร เช่น การพัฒนาโรงเรือนฟาร์ม เครื่องจักรกลการเกษตร จัดอบรมและส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลงแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒนาพื้นที่นั้นๆ ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง นอกจากนี้ รัฐบาลจีนให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลที่ช่วยเหลือการพัฒนาพื้นที่ห่างไกลเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี